
                                          รายงานการประชุม 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

.............................................. 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายสด แดงเอียด    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายก าพล วันทา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ   คณบดีคณะศิลปวิจิตร 
       กรรมการ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ  อาจารย์ประจ า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
       กรรมการ 
 ๖. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ    บุคลากรทางการศึกษา  

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
       กรรมการ 
 ๗. นายอ านวย นวลอนงค์    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เลขานุการ 
 ๘. นายวันเฉลิม สว่างไสว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
 ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
       กรรมการ 

๓. นายวันนี นนท์ศิริ  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ   
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       กรรมการ 
๔. นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค   รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

       กรรมการ 



๕. นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา   ผู้อ านวยการส านักการสังคีต  
แทนอธิบดีกรมศิลปากร 

      กรรมการ 
๖. นายจักรพรรดิ วะทา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สวุรรณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางประพิน อันวาเบค     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๒. นางจินตนา มีแสงพราว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๓. นายศิลปชัย หอมทรัพย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๔. เรืออากาศโทสมพร ปานด า   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       กรรมการ 

๑๖. นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ    ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร 
       กรรมการ 
 ๑๗. นายศุภรากร พานิชกิจ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
       กรรมการ 
 ๑๘. นายกิตติ อัตถาผล    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 
       กรรมการ 

๑๙. นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา   ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
       กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายขจร จิตสุขุมมงคล    อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๒. นางประกอบ ลาภเกษร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง   ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๓. นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง   ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนและยุทธศาสตร์ 

การจัดการศึกษา 
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม   คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 ๓. นายปิยะพงษ์ กรเกษม    ผู้อ านวยการฝ่ายนิติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      

เป็นประธานในการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน  อธิการบดี  และเลขานุการ  แจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน แจ้งที่ประชุมว่า อ.ก.พ.อ 
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่ใช้
งานวิจัยหรือต ารา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน ก.พ.อ. 
แต่งตั้ง ก าลังด าเนินการพิจารณาเสนอเกณฑ์ใหม่ ๕ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑. การขอต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่ใช้ต าราและงานวิจัยที่เป็นการรับใช้สังคมและ
ท้องถิ่น 
   ๒. การขอต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นการเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
   ๓. การขอต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอน ซึ่งเน้นเรื่องการสอนและน าการสอนไป
ขยายผล 
   ๔. การขอต าแหน่งทางวิชาการด้านสุนทรียศิลปะ 
   ๕. การขอต าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา 
การขอต าแหน่งทางวิชาการด้านสุนทรียศิลปะ อาจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นประธาน สถาบันฯ ได้มีส่วนเข้าไป  
ให้ความคิดเห็นบ้างหรือไม่ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะน ามาใช้กับทางสถาบันฯ โดยตรง โดยจะประชุมครั้ งสุดท้าย  
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนจะน าเสนอ ก.พ.อ. เป็นร่างประกาศ ก.พ.อ. ในปลายเดือนสิงหาคม ต่อไป   
จะมีการขอต าแหน่งทางวิชาการประเภทปกติที่เป็นในปัจจุบันซึ่งเน้นงานวิจัยและต ารา กับอีก ๕ ประเภท     
ที่ ไม่เน้นงานวิจัยและต ารา ฝากอธิการบดีและผู้บริหารติดตาม เกณฑ์นี้จากส านักงานปลัดกระทรวง           
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยติดต่อผ่านนายขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภาสถาบัน 
เพ่ือขอดูเกณฑ์ดังกล่าว และให้ผู้บริหาร ผู้อ านวยการวิทยาลัย คณบดี ให้ความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการด้านสุนทรียศิลปะ ก่อนวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 
 



  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศลดค่าเทอม ๕๐ เปอร์เซ็น หากค่าเทอมไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการติดต่อสอบถาม ซึ่งได้ทราบว่าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้ 
และสอบถามไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่านทางรองศาสตราจารย์
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ได้รับค าตอบว่าประกาศที่ออกมาจะใช้เฉพาะที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ งดิฉันจะต้องท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้น าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าสถาบันฯ อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม โดยทางรัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณชดเชยให้ ๓๐ เปอร์เซ็น ซึ่งสถาบันฯ ด าเนินการลดค่าเทอมไปแล้ว ๒๐ เปอร์เซ็น และจะน า ๓๐ 
เปอรเ์ซ็น คืนนักเรียนนักศึกษา โดยขณะนี้มีนักเรียนนักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนบางส่วนแล้ว 
  เรื่องวัคซีนโควิด-๑๙ สถาบันฯ ได้ท าหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่องการขอวัคซีนโควิด-๑๙ ฉีดให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับค าตอบว่าขณะนี้มีวัคซีน       
ซิโนแวค ทางสถาบันฯจะรับหรือไม่ ทางสถาบันฯยังไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากนักเรียน นักศึกษา ยังกังวลเรื่อง
ของวัคซีนซิโนแวค 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ข่าวลือต่างๆ เกี่ยวกับ
วัคซีนซิโนแวคไม่ได้ผลนั้น องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว ร่วมกับวัคซีนอีก ๖ – ๗ ยี่ห้อ       
โดยประเทศอ่ืนๆก็มีการใช้วัคซีนซิโนแวค ประเทศมาเลเซียมีผลการศึกษาออกมาชัดเจนว่าวัคซีนซิโนแวค   
และวัคซีนไฟเซอร์มีผลเท่ากันและเหมือนกัน โดยขณะนี้มีข่าวปลอมหรือ Fake News เกิดข้ึนเยอะมาก 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี สถาบันฯ จะท าหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอรับวัคซีน และจะแจ้งกับนักเรียน นักศึกษา เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ 
โดยวัคซีนที่ฉีดให้จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และให้ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคติดต่อกับจังหวัดเรื่ องการฉีด
วัคซีนต่อไป 
  มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 

๑.๒ เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๒.๑ กิจกรรมส าคัญ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

  ข้อเท็จจริง 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรมส าคัญในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีงานกิจกรรม   
ที่ส าคัญประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรมการจัดอบรม การจัดโครงการ และการสัมมนา  จ านวน   ๒  กิจกรรม 
  - กิจกรรมอื่นๆ      จ านวน  ๔  กิจกรรม 
 
 



กิจกรรมการจัดอบรม จัดโครงการ และสัมมนา 
๑. วันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองนโยบายและแผน        

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดยนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัด
โครงการโดยใช้ระบบ Zoom ไปยังหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ด้านนโยบายและแผน ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ          
ของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมเรือนเขียว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 
  ๒. วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รับความรู้จากศิลปินแห่งชาติและต้นแบบด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
ผ่านโครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ (ผ่าน Zoom) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
๓. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กิจกรรมที่เลื่อนจัดงาน คือ การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด “วังหน้าร าลึก” เนื่องในวัน

สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๙ กรกฎาคม  
๔. วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการฉีดพ่นอาคารส านักงาน

อธิการบดี ทุกชั้น อาคารสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ศาลายา) และ อาคารอ านวยการทุกชั้น ห้องน้ าอาคารอ านวยการ โรงละคร ๒ ชั้น อาคารเรือนเขียว บริเวณ
ทางเดินทุกตึก ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)  

๕. วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสิ่งของบริจาค จากศูนย์รับ
บริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๙ รายการ โดยสถาบันฯ ได้มอบให้
สถานศึกษาในส่วนกลางที่แจ้งรายชื่อขอรับการสนับสนุน ๔ หน่วยงาน เพื่อน าไปด าเนินการแจกจ่ายช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๔๖๒ คน ต่อไป 

๖. วันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์  
คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปวิจิตร มอบถุงยังชีพ “ถุงปันรัก – ส่งรักถึงมือ” ให้กับนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพัก 
ไม่ได้พักอาศัยที่บา้นตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

ประเด็นที่เสนอสภาสถาบัน  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 
 



  ๑.๓ เรื่องท่ีเลขานุการสภาสถาบันแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๓.๑ ขออนุญาตให้ผู้ท่ีมิได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
  ข้อเท็จจริง 
  ขออนุญาตผู้ที่มิได้เป็นกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมสภาสถาบัน  จ านวน ๖ ราย  ดังนี้ 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๒. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ๓. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  คณบดีคณะศิลปศึกษา 
   ๔. นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง  ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนและยุทธศาสตร์ 

การจัดการศึกษา 
   ๕. นายปิยะพงษ์ กรเกษม   ผู้อ านวยการฝ่ายนิติการ 
   ๖. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองค า   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  มติสภาสถาบัน อนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุม  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
  ข้อเท็จจริง 
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการสภาสถาบันมีหน้าที่ จัดท ารายงานการประชุมสภาสถาบัน” และข้อ ๑๙ “กรรมการ    
มีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น     
สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด”เลขานุการขอน าเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว 
เพ่ือรับทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการได้น าส่งรายงานการประชุม           
ให้กรรมการสภาสถาบันพิจารณาล่วงหน้าแล้ว 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
  มติสภาสถาบัน รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ เล่ม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
  ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้เลขานุการสภาสถาบัน ด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่      



๖/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
สภาสถาบัน จึงน ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการประชุมสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
  นายอ านวย นวลอนงค์ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เลขานุการสภาสถาบันได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๖ เรื่อง 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน  
  ๑. สภาสถาบันฯ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์เรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ด าเนินการอย่างไรต่อไป 
  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี ชี้แจงว่า สถาบันฯ จะน าประกาศปริญญากิตติมศักดิ์     
ให้นายกสภาสถาบันลงนาม โดยแจ้งบุคคลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ทราบ และเข้ารับ
พระราชทานปริญญาต่อไป 
  มติสภาสถาบัน รับทราบการติดตามผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภา
สถาบัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔) 

ข้อเท็จจริง 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับหน่วยงานในสังกัดในการด าเนินกิจกรรม / โครงการ เพ่ือผลักดัน
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ รวมทั้งผลักดันให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการไปตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

ทั้งนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติ 
ให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ให้สภาสถาบัน 
เพ่ือทราบต่อไป 

 



ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม มีความก้าวหน้า  

ร้อยละ ๔๐.๔๖ ซึ่งมีหลายแห่งไม่ถึงครึ่ง หากถึงสิ้นปีงบประมาณอาจจะไม่ส าเร็จ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องใช้เงิน
จะมีการเร่งรัดอย่างไร 

๒. เรื่องการจัดหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือให้ผู้วิจัยผลิตผลงานชิ้นใหม่  ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หากด าเนินการไม่เสร็จจะเกิดปัญหาหรือไม่ สถาบันฯ ควรดูแลและเร่งรัดให้ด าเนินการให้เสร็จทัน
ปีงบประมาณ 

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจง การเร่งรัดด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันฯ ประชุมคณะกรรมการที่ด าเนินการเร่งรัดงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณ
รายจ่าย ด าเนินการประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันฯ       
เป็นประจ าทุกเดือน ในส่วนของงบประมาณที่ เกี่ยวกับงานวิจัย อธิการบดีได้ประชุมติดตามโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและองค์ความรู้ของสถาบัน มีการติดตามความก้าวหน้าตลอดเพ่ือเร่งรัด        
การเบิกจ่ายเงินและแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙  

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี  ชี้แจง ข้อมูลการเร่งรัด มีหลายกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้และแจ้งให้โอนเงินคืนสถาบันฯ โดยงบลงทุนโอนมา ๔ ล้านบาท และงบโครงการ
ต่างๆที่แปลงเป็นงบด าเนินงาน ๘ ล้านบาท ได้สั่งการให้กองนโยบายและแผนจัดสรรให้กับหน่วยงานที่มี   
ความประสงค์ ซึ่งมีหน่วยงานแจ้งมาหลายหน่วยงาน ประกอบกับจุดเน้นของนโยบาย ปี ๒๕๖๔ เน้นสร้าง
ความเข้มแข็งกับปริญญาตรี ในปี ๒๕๖๓ ประกันคุณภาพการศึกษาได้ประเมินแล้วพบว่า สิ่งที่ควรเร่ง
ด าเนินการในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ เรื่องการแยกการเรียนการสอน เรื่องสถานที่ และเรื่องครู
อาจารย์ ให้มีความชัดเจนระหว่างขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนั้นมีเรื่องของเทคโนโลยี  
ต้องมีความทันสมัย เช่น ห้องเรียน อินเตอร์เน็ต และกลางเดือนสิงหาคมอาจจะมีเงินเหลือจ่ายเพ่ือจัดสรร 
ให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานต่อไป 

๓. เครือข่ายความร่วมมือในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์       
สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน” ที่วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เป็นการแสดงที่ไม่สุภาพทั้งท่าร าท่าแสดง ในคราวต่อไปควรท าความตกลงในเบื้องต้นกับทางเครือข่าย
ในเรื่องของการจัดการแสดง เครือข่ายความร่วมมือควรจะเป็นประโยชน์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
ของชาติ และต้องสะท้อนถึงความสุภาพ   

มติสภาสถาบัน รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต     
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) 



๔.๒ การขอปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

ข้อเท็จจริง 
๑. เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนัก เรียน 

นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกาศ ณ 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา               
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ให้กับนักเรียน นักศึกษา จึงท าให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
มีความจ าเป็นต้องขอปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒ แห่ง คือ คณะศิลปวิจิตรและวิทยาลัยช่างศิลป กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ จ านวน ๗,๐๑๖,๙๒๕ บาท 
(เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขอปรับลด (๑) ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน         
และค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑,๙๕๙,๐๖๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน)    
ขอปรับลด (๑๑) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้ อ่ืนๆ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งหมื่นบาทถ้วน)            
รวมงบประมาณที่ปรับลดทั้งสิ้น ๑,๙๖๙,๐๖๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) และมี
หน่วยงานจ านวน ๑ แห่ง คือคณะศิลปวิจิตร ขอปรับเพ่ิม (๑๑) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อ่ืนๆ จ านวน 
๕๖,๓๓๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) กรอบวงเงินคงเหลือ ๕,๑๐๔,๑๙๕ บาท (ห้าล้าน 
หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

๒. การขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้จ านวนนักเรียน นักศึกษา ลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้       
มีจ านวน ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยนาฏศิลปแจ้งว่าได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการปรับลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑๔,๑๑๗,๘๐๕ บาท (สิบสี่ล้าน      
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ขออนุมัติปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการปรับลด   
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๖๘๒,๗๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่น 
สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ ๑๓,๔๓๕,๑๐๕ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) 

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากการปรับลดงบประมาณ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๔,๘๖๑,๒๗๕ บาท (สี่ล้านแปดแสน
หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีตรวจสอบและพบว่า การขออนุมัติปรับ
ลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณการจัดเก็บเงินรายได้ในอัตรา         
ที่ไม่ถูกต้อง ในข้อ ๙(๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกินอัตราตามระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา 



และค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๙๔,๕๗๕ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จึงขอปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณคงเหลือ ๔,๗๖๖,๗๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานทั้ง ๔ แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และอธิการบดี   
ได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ การขอปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานทั้ง ๔ แห่ง 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ตามนโยบายลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันฯต้องปรับลดเป็น
ครัง้ที่ ๔ หรือไม ่และรายการท่ีไม่ลดลงคือ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี ชี้แจงว่า สถาบันฯ จะปรับลดเป็นครั้งที่ ๔ ในส่วนของ    
ค่าสาธารณูปโภค แจ้งไปยังผู้บริหารเรื่องค่าไฟฟ้า ว่ามีการเรียนออนไลน์ แต่บางแห่งยังมีครู อาจารย์ มาท าการ
สอนออนไลน์แต่ไม่ได้ใช้ห้องเรียนค่าไฟฟ้าควรจะลดลง และหน่วยงานที่ไม่ลดลงให้ติดต่อการไฟฟ้า โดยสถาบันฯ 
จะให้ค่าสาธารณูปโภคกับหน่วยงานในสังกัด ๘๐ เปอร์เซ็น และให้ใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน ๒๐ เปอร์เซ็น 

๑. นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมาตรการ
ช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางสถาบันฯจะต้องน ามาปรับอีกครั้งด้วยหรือไม่ 
เพราะมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะลดเฉพาะสถานศึกษา       
ในสังกัด ในส่วนสถานศึกษานอกสังกัดได้มีการส ารวจเพ่ิมเติมแต่จะต้องน าส่งข้อมูลภายในวันนี้กับทาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีกองส่งเสริมพัฒนาก าลังพลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
และน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี ชี้แจงว่า สถาบันฯ ได้ตอบข้อมูลดังกล่าวกับทางกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว และสอบถามไปยัง รองศาสตราจารย์ยุทธนา 
ฉัพพรรณรัตน์ ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับทางสถาบันฯ ด้วยหรือไม่ ซึ่งได้รับค าตอบว่าจะมีการตัดโอน
เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เท่านั้น 

มติสภาสถาบัน รับทราบการขอปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาสถาบันไปด าเนินการ 

 
 
 



๔.๓ การลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปวิจิตร 
ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่ง

คณบดีคณะศิลปวิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงท าให้บุคคลดังกล่าว ต้องพ้นจากต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ การลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปวิจิตร ของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
มติสภาสถาบัน รับทราบการลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปวิจิตร  ของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ชยากร เรืองจ ารูญ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ข้อเท็จจริง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        
ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ทั้ ง ๑๙ หน่วยงาน รวมงบประมาณที่ขอทั้ งสิ้น
๑๓๘,๔๑๕,๘๖๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) โดยแยก
ตามหมวดงบประมาณ ดังนี้ 

๑. งบบุคลากร ๗,๘๙๒,๖๔๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อย        
สี่สิบบาทถ้วน) 

๒. งบด าเนินงาน ๑๒๑,๑๒๘,๖๒๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
แปดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) 

๓. งบลงทุน ๔๑๓,๕๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๔. งบเงินอุดหนุน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
๕. งบส ารองจ่าย ๘,๕๔๑,๑๐๓ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย   

สามบาทถว้น) 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๑๓๘,๔๑๕,๘๖๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบ   
แปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน งบส ารองจ่ายมีไว้
ด าเนินการอย่างไรหรือไม่ 



  นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงว่า งบส ารองจ่ายเป็น
แนวคิดในเรื่องการกันเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่ต้องน าเข้ามาขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
ต่อสภาสถาบัน โดยจะต้องด าเนินการตามระเบียบและขออนุมัติใช้เงินส ารองจ่ายพร้อมเสนอแผนการใช้เงิน   
ต่ออธิการบดี  
  ๑. กรอบค าขอเงินรายได้ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช น้อยกว่าวิทยาลัยอื่นๆ 
  นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงว่า วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ไม่ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการค่าใช้จ่ายเข้ามาจะเป็น
ของรายการอ่ืนๆ ท าให้วงเงินต่ ากว่าวิทยาลัยอื่นๆ  
  ๒. ค าของบประมาณปี ๒๕๖๕ กับค าของบประมาณปี ๒๕๖๔ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
เพราะประการส าคัญ คือ สถานการณ์โควิด-๑๙ รายได้บางอย่างอาจจะไม่เข้ามา สถาบันฯ จะด าเนินการ
อย่างไร 
  นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงว่า หลักคิดจะเป็น
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ส าหรับค าของบประมาณของปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ส่วนต่างคือแผนการรับนักศึกษา 
สถาบันฯได้ประกาศลดค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเทอมนักเรียนนักศึกษา และให้ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยอิงกับ
ประกาศลดค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ อีกส่วนนึงคือ ศักยภาพในการรับนักศึกษาให้ใช้แผนการรับนักศึกษา     
โดยค านึงถึงการรับนักศึกษาได้จริง ซึ่งประมาณการรายได้ของปี ๒๕๖๕ จะต่ ากว่าของปี ๒๕๖๔ 

มติสภาสถาบัน อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๑๓๘,๔๑๕,๘๖๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
แปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 

 
๕.๒ -ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. .... 
ข้อเท็จจริง 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือใช้เป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีมาตรฐาน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ได้ยก - ร่าง - ระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 



การกลั่นกรอง 
- สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบ –ร่าง-ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการวัดและ

ประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. .... ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีมติเห็นชอบ –ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. .... ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ -ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการ

วัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. .... 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. นิยามค าว่าสถานศึกษากับวิทยาลัย มีความแตกต่างกันอย่างไร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น รองอธิการบดี ชี้แจงว่า ค าว่าสถานศึกษาใช้ในกรณี

ที่มีการเทียบโอน ในหมวดที่  ๔ วิทยาลัยอาจด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่          
ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา ในที่นี้สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่วิทยาลัย       
ในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน 

๒. พระราชบัญญัติของสถาบันฯ สถานศึกษา หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งวิทยาลัย
ไม่ใช่สถานศึกษา วิทยาลัยเป็นการแบ่งส่วนราชการ และวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันฯ 
สถานศึกษาในระเบียบดังกล่าว หมายถึง สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาและมีการถ่ายโอนหรือเทียบโอน 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ขอปรับข้อความ       
ในข้อ ๒๕ ของร่างระเบียบ จากเดิม “การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฏศิลป และหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ซึ่งวิทยาลัยได้ด าเนินการวัดและประเมินผลตามแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ       
ให้ถือว่าเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนตามระเบียบนี้ ” แก้ไขเป็น “การวัดและประเมินผลการเรียน    
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยนาฏศิลป 
และหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) ซึ่งวิทยาลัย         
ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าชอบด้วยระเบียบนี้และให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้” 



๓. ข้อ ๒๕ ของร่างระเบียบดังกล่าว ได้กล่าวถึงวิทยาลัยนาฏศิลป และหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในส่วนของวิทยาลัยช่างศิลป ที่สอนในระดับสามัญแบบเดียวกัน ควรระบุไว้ด้วย
หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น รองอธิการบดี ชี้แจงว่า หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น จะท าการสอนเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป ในส่วนของวิทยาลัยช่างศิลป จะเป็นหลักสูตร ปวช. ปวส.  
เป็นต้นไป 

๔. ขอแก้ไขเพ่ิมเติมความหมายของค าว่าจากเดิม สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แก้ไขเป็น สถานศึกษาอ่ืนที่จะจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

มติสภาสถาบัน เห็นชอบ -ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าด้วยการวัดผล       
และประเมินผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. .... 

 
๕.๓ -ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด

การศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. .... 

ข้อเท็จจริง 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและ

ปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เพื่อความเหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับดังกล่าวของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ได้ยก - ร่าง -  ระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ....  
  การกลั่นกรอง 
  สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบ - ร่าง - ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยปีการศึกษา  
การเปิดและปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มีมติเห็นชอบ - ร่าง – ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ....ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ -ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย        
ปีการศึกษา การเปิดและปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ         
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... 

 



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. เนื่องจากสถาบันฯ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อ ๑    

ของร่างระเบียบ ควรระบุให้ชัดเจนว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. ควรมีค านิยามของประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เนื่องจาก 

สถาบันฯ จัดการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ ด้านนาฏศิลป์และดนตรี ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นของสถาบันฯ 
มติสภาสถาบัน เห็นชอบ-ร่าง- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ว่าด้วยปีการศึกษา      

การเปิดและปิดการศึกษาของวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... 

 
๕.๔ -ร่าง- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดท าวารสารทางวิชาการใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ข้อเท็จจริง 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีภารกิจในการให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่

ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์  ช่างศิลป์  ทัศนศิลป์  และ
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการสอน การแสดง การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ 
ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ    
ดังนั้น ในการนี้โครงการบัณฑิตศึกษา ด าเนินการจัดท าวารสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ตามภารกิจหลักของสถาบัน 

โครงการบัณฑิตศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าร่าง “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์        
ว่าด้วยการจัดท าวารสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....” และน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ   
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และน าเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการนี้จึงได้น าเข้าคณะอนุกรรมการเงินรายได้เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดท าวารสารทางวิชาการ  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ -ร่าง- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย    

การจัดท าวารสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
๑. การคัดเลือก Peer Review หรือการมอบหมายให้ อ่านบทความ  เป็นบทบาทของ       

กองบรรณาธิการหรือไม่ เนื่องจากในข้อบังคับระบุว่า เสนอผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) พิจารณาคุณภาพ
ทางวิชาการของบทความ 



นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ในการเสนอผู้ประเมินอิสระ         
จะมีกองบรรณาธิการเป็นคณะท างาน และกรรมการในกองบรรณาธิการเมื่อดูคุณสมบัติและรายละเอียด    
ของบทความ จะรว่มกันเสนอชื่อผู้ประเมินอิสระในแต่ละบทความ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบรรณาธิการจะเลือกท่านใด
ตรวจบทความ ทั้งนี้จะเป็นความลับทั้งสองฝ่าย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในกอง
บรรณาธิการท าหน้าที่อะไร ตรวจสอบสอบคุณภาพเนื้อหาของบทความหรือไม่ 

นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ   
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการจัดท าวารสาร พิจารณาตรวจสอบทุกบทความให้ตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของวารสารก่อนตีพิมพ์และเผยแพร่ ในส่วนของคุณภาพเนื้อหาของบทความจะเป็นของผู้ประเมินบทความ 

๒. Peer Review มีการเปิดเผยชื่อหรือไม่ และทุกบทความจะต้องมี Peer Review หรือไม่  
นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า Peer Review จะไม่มีการเปิดเผยชื่อ 

และทุกบทความต้องมี Peer Review 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ข้อบังคับดังกล่าว        

มีการน าตัวอย่างจากที่ใดมาเทียบเคียง และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีข้อบังคับนี้หรือไม ่ 
นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ข้อบังคับดังกล่าว น าตัวอย่างมาจาก

มหาวิทยาลัยที่ลงในวารสารของไทยโจ (Thai Journals) และดูจากต้นแบบวารสารในการประเมินของไทยโจ 
(Thai Journals) ซึ่งในกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิในเกณฑ์มาตรฐานของไทยโจ ต้อ งมีบุคคลภายนอก    
กองบรรณาธิการให้ได้กึ่งนึง ถ้าหากไม่มีจะต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติอ่านบทความ โดยแต่ละบทความ
จะมีบุคคลในกองบรรณาธิการ ๑ คน และบุคคลภายนอกกองบรรณาธิการ ๑ คน  

มหาวิทยาลัยที่มีข้อบังคับดังกล่าว จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและตัวแท น          
ที่อยู่ในฐานวารสารของไทยโจ ฐาน ๑ และฐาน ๒ เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในก ากับ   
เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันฯ ศึกษารูปแบบและแนวทางจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

๓. เหตุใดต้องใช้เฉพาะรูปแบบอิลเกทรอนิกส์ หากเป็นบทความหรือวารสารที่เป็น Hard 
copy หรือกระดาษไม่ต้องใช้ข้อบังคับนี้ 

นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า สถาบันฯ มีข้อบังคับหรือประกาศ  
ว่าด้วยการจัดท าวารสาร ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะในข้อบังคับ จะระบุชื่อ
วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ แต่ของโครงการบัณฑิตศึกษาที่ด าเนินการ คือพิพิธพัฒนศิลป์ ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย ได้แนะน าว่า ถ้าเป็นวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ควรระบุชื่อวารสาร และกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินการเป็น Hard copy เนื่อกจากไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ข้อบังคับของสถาบันฯ 
ว่าด้วยการจัดท าวารสาร ควรมีเพียงฉบับเดียว และควรยกเลิกข้อบังคับที่เป็นเฉพาะเรื่องทั้งหมด และมี
ข้อบังคับท่ีใช้ได้ทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ 

๔. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกองรรณาธิการมีความหมายว่าอย่างไร  



๕. สถาบันฯ มีวารสารอยู่ทั้งหมด ๓ ฉบับ โดยวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ส่งบทความ      
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ข้อบังคับการจัดท าวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท    
ต่อหนึ่งบทความ แม้ว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศว่าไม่ต้องอิงกับฐาน 
TCI หรือฐานข้อมูล scopus เป็นกังวลว่าจะมีบุคคลน าบทความมาลงหรือไม่ 

นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า คุณสมบัติของกองบรรณาธิการ   
และหลักเกณฑ์การจัดท าวารสาร คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย แจ้งว่าเกณฑ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง   
ตามระยะเวลา จึงควรให้ระบุว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

วารสารของสถาบันฯ เดือนสิงหาคมเป็นฉบับที่ ๒ ซึ่งยังติดเรื่องข้อบังคับการเบิกจ่ายให้กับ   
ผู้ประเมินที่อ่านบทความ โครงการบัณฑิตศึกษา จึงเตรียมแผนไว้ว่าจะเป็นวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย          
ที่รับนานาชาติด้วย เนื่องจากตั้งเป้าไว้ว่าบทความที่ตีพิมพ์จะต้องมีบทความภาษาอังกฤษ เข้ามา ๑ เรื่อง      
ซึ่งสถาบันฯ ได้ฉบับภาษาอังกฤษและส่งให้ Peer Review อ่านเรียบร้อยแล้ว ส าหรับค่าธรรมเนียมในการส่ง
บทความที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ สถาบันฯ ยังไม่ด าเนินการคิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากวารสารยังไม่ได้เข้าสู่ฐาน  
และแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าตีพิมพ์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการของสถาบันฯ เพ่ือรองรับ   
กับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครู และอาจารย์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน ให้สถาบันฯ น าข้อ    
๑๒ – ๑๖ ออกประกาศว่าด้วยการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ฝ่ายนิติการด าเนินการยกร่าง         
เรื่องค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันฯ 

๖. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบคือ Editor ใช่หรือไม่ ควรรวม (๒) (๔) ของข้อ ๑๒ เข้าด้วยกัน
เนื่องจากการส่งบทความจะต้องมีท้ังบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความ 

นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงว่า Editor อยู่ ใน (๔) บทความ
ภาษาอังกฤษทั้งหมด หากเป็นบทความภาษาไทย จะตรวจสอบรูปแบบและแก้ไข ในกรณี (๒) จะตรวจสอบ
เฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ซึ่ง (๒) จะมีบทความภาษาไทยแต่บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ  

๗. บุคคลที่ท าหน้าที่ต่ างๆ เป็นบุคคลในกองบรรณาธิการหรือเป็นบุคคลภายนอก           
กองบรรณาธิการ 

๘. การจ่ายค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ คือ การจ่ายค่าบริการให้กับศูนย์ดัชนีอ้างอิง
วารสารไทยหรือไม่ ควรเขียนว่า การเบิกจ่ายค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามที่ 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยก าหนด 

นางสาวสาริศา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ผู้ประเมินอิสระ กรณ๊ที่เป็นบุคคล  
ในกองบรรณาธิการจะได้ค่าตอบแทนของการตรวจบทความ ในส่วนของการจ่ายค่าบริการระบบวารสาร
ออนไลน์ ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย มีการก าหนดค่าเช่าฐานปีละประมาณ ๕ พันกว่าบาท และแจ้งมายังสถาบันฯ          

มติสภาสถาบัน น าข้อ ๑๒ – ๑๖ ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดท า
วารสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ออกเป็นประกาศว่าด้วยค่าตอบแทนในการจัดท าวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และมอบสถาบันฯ ศึกษารายละเอียดของข้อบังคับอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการจัดท าวารสารของ  
สถาบันฯ โดยให้ฝ่ายนิติการด าเนินการยกร่างเป็นฉบับเดียว และน าเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายตรวจสอบ 



๕.๕ การขอความอนุเคราะห์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ข้อเท็จจริง 
ตามหนังสือวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ วธ ๐๘๐๕/๑๑๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอความ

อนุเคราะห์ขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ของนางสาวปวริศา ศรีสวัสดิ์ เนื่องจากนักศึกษามีความจ าเป็นต้องย้ายสถานศึกษา 
ไปอยู่กับบิดาที่ต่างจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ ระดับปริญญาตรี   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นให้อธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอ านาจออกประกาศยกเว้น ลด คืน    
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบ ารุงกีฬา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาอ่ืนๆ รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการ ผ่อนผันระยะเวลาการช าระเงิน  โดยยกเว้นค่าปรับ 
ให้นักศึกษาเพ่ือบรรเทาผลกระทบตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ นั้น 

การกลั่นกรอง 
   สภาวิชาการรับทราบ การขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ของนางสาวปวริศา ศรีสวัสดิ์ 
มติสภาสถาบัน เห็นชอบคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

ของนางสาวปวริศา ศรีสวัสดิ์ 
 
๕.๖ การเตรียมการจัดท าหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ข้อเท็จจริง 
ตามการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

นั้น ท่านนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย นายขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภาสถาบัน        
บันฑิตพัฒนศิลป์ ให้ท างานรวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ     
เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างส าหรับด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
ในคราวต่อไป 

ตามที่นายกสภาสถาบันฯ ได้มอบหมายมานั้นจึงได้มีคณะท างานในรูปคณะอนุกรรมการ   
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันฯ ในการศึกษาข้อมูล  จากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี/ผู้บริหารจาก



มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สภาที่ก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ) แต่ละ
มหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบการประเมินที่สามารถสรุปดังนี้ ความหมายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลฯ รอบการติดตามและประเมินผลฯ องค์ประกอบคณะกรรมการ     
การติดตามและประเมินผลฯ อ านาจหน้าที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลฯ วิธีการติดตาม       
และประเมินผลฯ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการจึงได้ร่างรูปแบบการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือพิจารณา 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ร่างรูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันฯ ก ากับดูแล
กิจการทั่วไปของสถาบันฯ เช่น ร่างข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบัน องค์ประกอบของ

คณะกรรมการมีบุคคลภายนอกเป็นหลัก ควรจะมีประธานสภาคณาจารย์ของสถาบันฯ กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
สภาสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก อย่างละ ๑ คน 

กระบวนการด าเนินการประเมิน ควรระบุให้ชัดเจน เช่น กลุ่มที่ ๑ ที่ต้องรับฟัง คือ ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ คณบดี กลุ่มที่ ๒ คือ ตัวแทนนักศึกษา และกลุ่มที่ ๓ คือ บุคคลภายนอกที่เป็นผุ้ใช้บัณฑิต 

๑. วิธีติดตามและประเมินผล ต้องมีผู้เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งนักศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างไร มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และขั้นตอนการติดตาม ต้องมีความสอดคล้องกันและให้ผู้ได้รับการ
ประเมินรับทราบเกณฑ์ในการประเมิน 

๒. ฝ่ายหรือบุคคลใดเป็นเลขานุการ ถ้าหากอยู่ในสถาบันฯ จะเกิดปัญหาเนื่องจากเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาภรณ์ บุญเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 
ชี้แจงว่า ฝ่ายเลขานุการ จะเป็นฝ่ายติดตามและฝ่ายยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เพ่ือก ากับติดตามการพัฒนางาน
ของอธิการบดี 

๓. ควรเป็นเรื่องของฝ่ายสภาสถาบัน เนื่องจากเก่ียวข้องกับผู้บริหาร   
มติสภาสถาบัน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน และน าเข้าพิจารณา

อีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป 
 
 
 
 



๕.๗ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติในการ

ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และเห็นชอบตามผลการประเมิน    
ของคณะกรรมการฯ จ านวน ๑ ราย คือ นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.๑๖) และแบบสรุปผลการประเมินผล       
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว.๑๗)  

๑. นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ สังกัด วิทยาลัยช่างศิลป 
ได้น าส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ ได้รับผลงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายการ คือ งานวิจัย เรื่อง 
รูปร่างแสงในจิตรกรรม (Shape of light in Painting) และผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง ปรากฏการณ์แสง (Light 
Phenomenon) 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีดังนี้ 

ผลการประเมินงานวิจัย เรื่อง รูปร่างแสงในจิตรกรรม (Shape of light in Painting) 

ผลการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
สรุปผล 

การประเมิน 
กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 

√ 
     

√ 
  

√ 
  

ผ่านเกณฑ์ 

 
      

 
              ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 
                      ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินงานสร้างสรรค์ เรื่อง ปรากฏการณ์แสง (Light Phenomenon) 

ผลการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
สรุปผล 

การประเมิน 
กรรมการคนที่ ๑ กรรมการคนที่ ๒ กรรมการคนที่ ๓ 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 

 
√ 

    
√ 

  
√ 

  
ผ่านเกณฑ์ 

 
                      ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 
                      ในระดับดมีาก 



 สรุปผลการประเมิน 
 ๑. ผลการประเมินการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความเชี่ยวชาญในการสอน 
 ๒. ผลการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 ๓. ผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 จึงเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์  
(วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)   
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน ต าแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูช านาญการ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

มติสภาสถาบัน อนุมัติให้นางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ทั้งนี้   
ไม่ก่อนวันที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 
๕.๘ การขออนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ครู ที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งอาจารย์ เลขท่ีต าแหน่งเดิม สังกัดเดิม จ านวน ๑ อัตรา 
ข้อเท็จจริง 
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีความประสงค์ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐ ที่ว่างจากการเสียชีวิต เป็นต าแหน่งอาจารย์ 
เลขที่ต าแหน่งเดิม สังกัดเดิมรายละเอียดตามหนังสือวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่ วธ ๐๘๑๕/๒๙๖ ลงวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา  
  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบปัญหา       
การขาดแคลนอาจารย์ ที่จะรับรองหลักสูตรและท าการสอนโดยในปัจจุบันได้มอบหมายให้ข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มารับรองหลักสูตรและท าการสอน ซึ่งไม่สอดคล้อง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ก าหนดจ านวนคุณวุฒิ 
และคุณสมบัติของอาจารย์หลักสูตรปริญญาตรี ทางวิชาการประกอบด้วย 

๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน



ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่ง      
ทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง 

๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ๕ คน 

     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ ๓ คน 

๒. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็น
พระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับนโยบายอธิการบดี เห็นควรปรับปรุง
ต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งอาจารย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีต าแหน่งครู ที่ว่างจากการเสียชีวิต สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ต าแหน่งเลขท่ี ๑๐๐๐ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรียังขาด
ผู้ปฏิบัติการสอนสาขาวิชาเอกอังกฤษ จึงขอปรับปรุงต าแหน่งว่างดังกล่าว เป็น ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ เลขที่ต าแหน่งเดิม สังกัดเดิม เนื่องจากเป็นสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน และมีความประสงค์         
ที่จะน ามาใช้ในการรับรองหลักสูตร 

การวิเคราะห์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผน

อัตราก าลังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พบว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัย  
นาฏศิลปสุพรรณบุรี มีจ านวนนักเรียน ๔๕๖ คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๒๒๖ คน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. จ านวน ๒๓๐ คน อ้างอิงตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ควรมีครูผู้สอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ อัตรา โดยรายละเอียดตามบัญชีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา ซึ่งปัจจุบัน ได้เสียชีวิตลง 
ท าให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ขาดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ประกอบวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีนักศึกษา จ านวน ๑๕๒ คน มีอาจารย์ทั้งหมด จ านวน ๘ คน ซึ่งควรมีจ านวนอัตราก าลัง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์ สกอ. 
จ านวน ๒ อัตรา และได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ แม้แต่ต าแหน่งเดียว  ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
จึงขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งหากได้รับการปรับปรุง
ต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งอาจารย์ก็สามารถท าการเรียนการสอนทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานได ้

มติคณะอนุกรรมการฯ 
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วเห็นชอบปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



ต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่ว่างอยู่เป็นต าแหน่งอาจารย์ เลขที่ต าแหน่ง
เดิม สังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้น าเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาต่อไป 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งอาจารย์ 
เลขที่ต าแหน่งเดิม สังกัดเดิม 

มติสภาสถาบัน อนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ต าแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งอาจารย์ เลขที่
ต าแหน่งเดิม สังกัดเดิม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑  ก าหนดการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
  นายอ านวย นวลอนงค์ เลขานุการสภาสถาบัน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก าหนดการ
ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.       
ณ หอ้งประชุม ๑ ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี (วังหน้า) 
  มติสภาสถาบัน  รับทราบ 
 

๖.๒ การพิจารณาอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้อเท็จจริง 
ตามที่หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)        

ได้ก าหนดแผนรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ต่อปีการศึกษา จ านวน ๒๐ คน นั้น 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจ านวน ๓๕ คน แต่หลักสูตรฯ 

ก าหนดแผนการรับนักศึกษาไว้ ๒๐ คน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ จ านวน ๒๐ คน ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องรายชื่อ   
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาต้น ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
และขึ้นทะเบียนส ารองไว้อีก ๗ คน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 
พิจารณาเห็นว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ควรเสนอขอปรับแผนรับนักศึกษาเพ่ิมอีก ๗ คน ทั้งนี้หลักสูตร          
ได้พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาคงค้างที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษา       
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า สามารถรับนักศึกษาเพ่ิมได้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
พิจารณาจากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา ดังนี้ 

 
 



ที ่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา (๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จ านวนตามเกณฑ ์

ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

รวม 
(A) 

จ านวนที่
ดูแล

วิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์ 

จ านวนที่สามารถ 
รับเพ่ิมได้ (B) 

๑๐ – A = B 
รศ. ผศ. (10 คน) 

๕ – A = B 
ดร. (๕ คน) 

๑ รศ.ดร.ศุภชัย จันทรส์ุวรรณ ์ ๒ ๒ ๔ ๑๐ ๖ 
๒ รศ.ดร.จินตนา  สายทองค า ๓ ๕ ๘ ๑๐ ๒ 
๓ ผศ.ดร.ธีรภัทร์  ทองนิ่ม ๒ ๕ ๗ ๑๐ ๓ 
๔ ผศ.ดร.จุลชาติ  อรัณยะนาค ๑ ๑ ๒ ๑๐ ๘ 
๕ ผศ.ดร.สุขสันติ  แวงวรรณ ๑ ๓ ๔ ๑๐ ๖ 
๖ อาจารย์ ดร.สรุัตน์  จงดา ๒ ๑ ๓ ๕ ๒ 
๗ อาจารย์ ดร.ชนัย  วรรณะล ี ๑ ๑ ๒ ๕ ๓ 
๘ อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ สุขประเสริฐ ๒ - ๒ ๕ ๓ 
 รวมจ านวนที่สามารถรบัเพ่ิมได้ ๓๓ 

 

หมายเหตุ: ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จะส าเร็จการศึกษาอีกจ านวน 
๘ คน 
   การกลั่นกรอง 
   สภาวิชาการมีมติเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการประชุมครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔  
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาสถาบันฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๗ คน 
   มติสภาสถาบัน อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๗ คน 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน 

  ศาสตราจารย์ชมนาด กิจขันธ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาใช้ใหม่  แต่ทางสถาบันฯ ยังคงใช้เกณฑ์เดิมอยู่ ควรจะน าเกณฑ์        
ที่ประกาศใช้ใหม่มาปรับใช้กับสถาบันฯ    

มติสภาสถาบัน รับทราบ 
 



นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี ตามที่สถาบันฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกสภา 
สถาบันและกรรมการสภาสถาบัน ให้ความเห็นชอบเรื่องการปรับลดค่ าธรรมเนียมอ่ืนระดับบัณฑิตศึกษา             
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

มติสภาสถาบัน เห็นชอบการปรับลดค่าธรรมเนียมอ่ืน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.  
 

      นายวันเฉลิม สว่างไสว  ผู้จดรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย นวลอนงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


